

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 30/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong quý III/2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự vào cuộc tích cực, quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tình hình an ninh chính trị,

trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quân sự, quốc phòng được giữ vững. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác dự báo, nắm tình hình địa bàn, cơ sở ngày càng chặt chẽ, chủ động, góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết phù hợp, kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các ngành trong khối Nội chính tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt được kết quả quan trọng, một số loại tội phạm có xu hướng giảm sâu. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo,

chỉ đạo thực hiện. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện cụ thể, quyết liệt hơn. Việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã nhận được nhiều sự kỳ vọng, tin tưởng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động ban hành quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ cho thành viên và chương trình công tác, triển khai các hoạt động bước đầu đạt kết quả.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đạt được trong thời gian qua đồng thời chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị ban chỉ đạo các cấp, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ theo phạm vi, lĩnh vực được phân công. Quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Ban chỉ đạo các cấp, các cấp ủy đảng, chính quyền nâng cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc phát sinh trên địa bàn nhất là trong dịp cuối năm. Các cơ quan tố tụng tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các

cấp giải quyết các vụ việc ở cơ sở; chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các điểm nóng phát sinh, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và hoạt động điếu tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đặc biệt các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật. Đề nghị Ban Cán sự đảng và lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết các vụ án, vụ việc tồn đọng, giải quyết các vấn đề đã được chỉ ra sau kết luận thanh tra, kiểm toán, kết luận kiểm tra. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo, các cơ quan đầu mối, các thành viên Ban Chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu, phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

ĐÀO QUYÊN

HỌP BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đến nay đã nhận được văn bản đăng ký di chuyển của 6 doanh nghiệp còn thời hạn thuê đất tự nguyện di chuyển; gửi thông báo và hướng dẫn các thủ tục về đất với 7 doanh nghiệp không đủ điều kiện gia hạn sử dụng đất. Thành phố đang xây dựng kế hoạch kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy

định của pháp luật; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh xây dựng phương án di chuyển các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ven sông Trà Lý vào các khu, cụm công nghiệp. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng đã lên phương án bố trí các khu trú sở làm việc của các cơ quan nhà nước; thông báo tới các hộ dân trong diện di chuyển về chính sách bồi thường, hỗ trợ di chuyển và

thông báo vị trí giao đất ở mới, đất tái định cư cho các hộ dân; tổ chức giải tỏa một số bến bãi và tổ chức quy hoạch bến bãi tại các huyện phục vụ di chuyển tại huyện Vũ Thư, Đông Hưng.

Phát biểu kết luận chung, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện hiệu quả công việc, Ban Chỉ đạo sẽ họp thường kỳ hàng tháng để kịp thời đánh giá, cập nhật tiến độ triển khai công việc; UBND thành phố có trách nhiệm cập nhật tiến độ thường xuyên báo cáo UBND tỉnh để có chỉ đạo

kịp thời. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm của tỉnh, tạo điểm nhấn không gian đô thị, qua đó cần tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án; các thành viên Ban Chỉ đạo cần bám sát kế hoạch, rà soát lại nhiệm vụ được phân công để triển khai công việc. Các sở, ban, ngành chủ động phối hợp với thành phố trong thực hiện cấp, sửa chữa các trụ sở đã được bố trí; có giải pháp ứng vốn, thanh lý tài sản, đền bù tài sản, có chế hỗ trợ cho các doanh

nh nghiệp thuộc diện di dời; tổ chức kiểm tra, xác định và ra quyết định thu hồi đối với các doanh nghiệp đã hết thời hạn thuê đất; hướng dẫn về chính sách bồi thường, hỗ trợ di chuyển cho các hộ dân; khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt quy hoạch bến, bãi tại các huyện, phục vụ phương án di dời, bãi thuộc diện di dời. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh giao một số nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương, trên cơ sở đó triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

tích cực theo hướng dẫn và có trách nhiệm với dân tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân để liên hệ công tác. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc. Thông qua việc thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của Sở

thời gian qua đã góp phần tạo môi trường làm việc lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, đóng góp tích cực vào việc triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện QCDC trong hoạt động của Sở Giao thông

Vận tải thời gian qua, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới Sở cần tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan gắn với triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định; tăng cường công khai, minh bạch đối với các hoạt động của cơ quan. Phát huy tốt

dân chủ trong nội bộ cơ quan, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về quyền hạn, nghĩa vụ trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Chú trọng thực hiện dân chủ trong công tác cán bộ, công tác quản lý, sử dụng tài chính, từ đó bảo đảm sự ổn định, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tạo thuận lợi trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Phát huy hiệu

quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân và tổ chức công đoàn. Tăng cường công tác cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan, chú trọng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ người dân, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

ĐOÀN CÁN BỘ TRUNG ƯƠNG LIÊN HIỆP CÔNG ĐOÀN LAO THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THÁI BÌNH

Sáng ngày 30/9, đoàn cán bộ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào do bà Chân Phên Mạ Ni Sêng, Trưởng ban Bảo hộ Lao động làm trưởng đoàn thăm và làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã giới thiệu khái quát về mảnh đất và con người Thái Bình; đặc điểm tình hình, cơ cấu tổ chức, hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đồng thời, bày tỏ sẵn sàng

trao đổi, chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm mà Liên đoàn Lao động tỉnh đã đạt được với đoàn cán bộ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh khẳng định sẽ tăng cường giáo dục thế hệ trẻ và giai cấp công nhân về mối quan hệ Việt Nam - Lào để tiếp tục vun đắp, xây dựng mối quan hệ giữa hai nước ngày càng tốt đẹp, bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Chân Phên Mạ Ni Sêng, Trưởng

ban Bảo hộ Lao động, Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Liên đoàn Lao động tỉnh đã dành cho đoàn khi tới thăm và làm việc tại Thái Bình. Đồng thời, bày tỏ ấn tượng về những kết quả Liên đoàn Lao động tỉnh đạt được trong thời gian qua, khẳng định chuyên tâm và làm việc lành mạnh là dịp để đoàn có hội trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn.

ĐẶNG ANH

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐẠT GIẢI NHI HỘI THI SÁNG KIẾN TRUYỀN THÔNG “GIÁ ĐÌNH CÓ SỨC KHỎE - KHÔNG KHÓI THUỐC”



Trong khuôn khổ chương trình phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (BỘ

Y tế), chiều 29/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN)

Việt Nam tổ chức hội thi sáng kiến truyền thông “Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc”. Đối thi của Hội LHPN tỉnh Thái Bình đạt giải nhì.

Với tiêu phẩm “Bố đã hiểu”, 6 thành viên trong đội thi của Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã mang tới hội thi không khí sôi động, hào hứng, góp phần chuyển tải thành công, dễ hiểu, dễ nhớ các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá; kinh nghiệm, kỹ năng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong quá trình vận động người thân, cộng đồng cùng tích cực tham gia thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đồng thời, lan tỏa thông điệp xây dựng “Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc”.

XUÂN PHƯƠNG

Thanh niên Thái Bình được tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt

Chị Bùi Thị Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật huyện Quỳnh Phụ là 1 trong 50 thanh niên khuyết tật tiêu biểu vừa được tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức tới ngày 29/9 tại Hà Nội.

Dù bản thân một bên mắt bị hỏng, con trai không vận động

được nhưng chị Bùi Thị Hà không tự ti mà luôn lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Chị đã kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ và trao tận tay những suất quà tới những người kém may mắn, hoàn cảnh khó khăn; kêu gọi, vận động và tự mình tham gia các chương trình thiện nguyện trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, vận động thanh thiếu

niên khuyết tật tham gia các hoạt động của hội người khuyết tật để họ vượt qua mặc cảm, hòa nhập cộng đồng. Chị Hà còn thành lập không gian đọc “Ngon nết hồng” thu hút nhiều thanh thiếu niên đến đọc, mượn sách.

Được khởi xướng và tổ chức thường niên từ năm 2013 đến nay, chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt đã góp phần tôn vinh những bạn trẻ là người khuyết tật, có ý chí vượt lên, chiến thắng số phận, có đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của cộng đồng, xã hội.

PHƯƠNG CHI

Phát động và hưởng ứng giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2023

Sáng ngày 30/9, Hội Khuyến học Thái Bình tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 đồng thời phát động và hưởng ứng giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2023.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã điểm lại những kết quả nổi bật về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập từ đầu năm đến nay, đặc biệt là những dấu ấn của tháng khuyến học (5/8 - 5/9/2022). Theo đó, trong tháng khuyến học có 4 chi hội khuyến học mới được thành lập, đưa tổng số chi hội toàn tỉnh lên 3.172 chi hội. Các cấp hội đã tuyên truyền, vận động xã hội hóa nguồn quỹ, trong đó hội khuyến học các xã, phường, thị trấn huy động các quỹ được 15,5 tỷ đồng, cấp huyện,

thành phố huy động mới được 770 triệu đồng, đưa tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh lên 108 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã tổ chức khen thưởng 162.597 lượt học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc với tổng số tiền trên 18,9 tỷ đồng; tặng 26.815 suất học bổng cho học sinh nghèo với số tiền 8,5 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã phát động và kêu gọi các hội viên hưởng ứng, tham gia giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2023. Giải thưởng có chủ đề “Tôn vinh tài năng - Khởi nguồn sáng tạo” bao gồm các lĩnh vực: công nghệ số, khoa học công nghệ, y dược, môi trường, giáo dục và đào tạo, khuyến học - tự học thành tài.

LAN PHƯƠNG

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn



Đại diện Quỹ Tấm lòng Việt, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng nhà tài trợ trao học bổng cho em Bùi Thị Bích Loan.

Sáng ngày 30/9, Công đoàn Giáo dục Thái Bình phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” và trao quà, học bổng cho em Bùi Thị Bích Loan, học sinh lớp 10A8, Trường THPT Đông Thụy Anh (Thái Thụy).

Em Bùi Thị Bích Loan, thôn Lỗ Trường, xã Thụy Trường (Thái Thụy) là học sinh có hoàn

cảnh khó khăn. Em mắc bệnh huyết tán bẩm sinh, thường xuyên phải truyền máu. Đồng hành cùng em trong suốt quá trình học tập, Quỹ Tấm lòng Việt đã kêu gọi các nhà tài trợ huy động được 29 triệu đồng để giúp đỡ em trong học tập đến khi đủ 18 tuổi. Cùng với trao học bổng, nhà tài trợ là Công ty Long Hải đã trao 1.898 suất quà cho học sinh nhà trường.

NGUYỄN CƯỜNG

THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên và kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thời gian qua; đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, giải quyết trong thời gian tới. Đồng chí tiếp thu ý kiến đề xuất của các thành viên tại cuộc họp; cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới. Trong đó, đề nghị tập trung giải quyết dứt điểm, có kết quả các vụ án, vụ việc đã có kết luận trước đó bảo đảm hợp tình, hợp lý, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Tập trung đôn đốc việc giải quyết các vấn đề theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng hiện nay, các vấn đề đang được xem xét, bảo đảm rõ người, rõ việc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; từ đó, tạo sự tự giác, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO...

(Tiếp theo trang 1)

ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí của trung ương và địa phương được tăng cường.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tập trung tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, an ninh - quốc phòng. Quan tâm đến công tác khoa giáo cơ sở, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chính trị ở các trung tâm và phần đấu hoàn thành kế hoạch giáo dục lý luận chính trị năm 2022. Tăng cường nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, định hướng dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU TRÍ THỨC...

(Tiếp theo trang 1)

vọng, đặt niềm tin vào đội ngũ trí thức tỉnh nhà, mong muốn đội ngũ trí thức tiếp tục có nhiều cống hiến hơn nữa trong lĩnh vực công tác để đóng góp chung vào công cuộc đổi mới của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đến đội ngũ trí thức; tăng cường công tác vận động, tập hợp đội ngũ trí thức trong đó có đội ngũ trí thức là người Thái Bình đang công tác ở ngoài tỉnh tham gia các diễn đàn, phong trào thi đua, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, có nhiều sáng kiến, giải pháp mới áp dụng vào thực tiễn, góp phần cùng cán bộ, nhân dân toàn tỉnh hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Tại hội nghị, 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được khen thưởng; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đã tặng hoa chúc mừng 105 tân tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II tốt nghiệp năm 2021.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 30/9

Thế giới: Gần 622,6 triệu ca mắc Covid-19
 Tính đến chiều ngày 30/9, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là gần 622,6 triệu ca, trong đó hơn 6,5 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Có 1.470 ca mắc Covid-19 mới
 Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 30/9 của Bộ Y tế cho biết, có 1.470 ca mắc Covid-19 mới. Trong ngày có gần 1.000 bệnh nhân khỏi bệnh, không có ca nào tử vong.
 Trong ngày có 93.993 liều vắc-xin được tiêm. Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 260,1 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Thái Bình: Các cơ sở y tế tiếp không tiếp nhận thêm bệnh nhân mới
 Trong ngày, các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện không tiếp nhận thêm bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây là 23 bệnh nhân.
 Tính đến hết ngày 30/9, Thái Bình đã tiêm gần 4,231 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 4 là 266.812 người; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 là 48,6%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc-xin là 106.312 trẻ, đạt 54,11%.

DUY TÙNG

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
 0227.3640.786 | 0227.3831.885